

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN QUẾ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **807** /UBND-VX

Quế Sơn, ngày **06** tháng 8 năm 2020

V/v chấn chỉnh tình trạng  
đăng tải thông tin trên mạng  
xã hội

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Việc có công dân trên địa bàn huyện xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19 đang trở thành mối quan tâm lớn của Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong huyện. Trong thời gian qua, đã có một số bộ phận người dân sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những thông tin thiếu kiểm chứng, chưa hoặc không được công bố gây hoang mang trong dư luận về tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện. Để chấm dứt tình trạng trên, UBND huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, những bình luận phản cảm, tiêu cực và các thông tin bị cấm đăng tải, tuyên truyền lên mạng xã hội. Khuyến khích việc đăng tải, chia sẻ, nhân rộng các thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tích cực tuyên truyền để người dân đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan trước dịch bệnh, đồng thời cảnh báo mỗi người dân nên cẩn thận tìm hiểu, chọn lọc, nhận diện thông tin một cách chính xác trước khi đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội.

2. Phòng Y tế huyện cần thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện để giúp cán bộ, công chức, viên chức, người dân có được thông tin chính thống để phản bác lại những thông tin thiếu kiểm chứng, không đúng sự thật, tránh gây hoang mang trong cộng đồng về tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường thời lượng tuyên truyền thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện trên Cổng TTĐT huyện, Cổng TTĐT các xã, thị trấn, hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã, thị trấn, các

phương tiện thông tin lưu động nhằm nâng cao nhận thức, tránh trường hợp đưa thông tin về tình hình dịch bệnh không đúng sự thật.

Khi phát hiện các đối tượng đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang, lo lắng trong Nhân dân về dịch bệnh Covid-19 và các thông tin xấu, độc hại, cán bộ, công chức, viên chức và người dân cần kịp thời thông báo cho Công an huyện (số điện thoại: 0905818030), Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (số điện thoại: 02353 885 198 – 0918 768 447), hoặc Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để kịp thời xử lý theo quy định.

UBND huyện Quế Sơn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đảng Công TTĐT huyện;
- Lưu: VT, VH TT.

D:\OneDrive\PHHT\CORONA\NEW\CV\_ngan  
cham thông tin sai su that.doc

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**<sup>aka</sup>  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Thắng**